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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ 
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๑๙. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชุม 

๒๒. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๓. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๔. ดร.อุทัย สื่อกระแสร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รศ.ดร.อานนท เท่ียงตรง ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามฯ 

๒. รศ.ดร.นคร ณ ลําปาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตามฯ 

๓. ผศ.กมล รักสวน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตามฯ 

๔. ศ.เฉลิมพล แซมเพชร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตามฯ 

๕. ดร.เพ็ญพรรณ  วังวิวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตามฯ 

๖. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๗. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๘. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๙. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑๒. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑๓. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๔. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๑๕. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๑๖. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๗. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๘. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๙. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒๐. นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

๒๑. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๒. ผศ.เสริมศักดิ์ อาษา รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

๒๓. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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๒๔. ดร.วัชร ี หาญเมืองใจ รองผูอํานวยการ 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  
 

 - ไมมี -  

 

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 

 - ไมมี -  

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 - ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
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  ๔.๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 รองศาสตราจารย ดร.อานนท เท่ียงตรง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีพรอมดวยคณะกรรมการฯ นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม ไดมีคําสั่งท่ี ๕๓/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ แตงตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการ และคําสั่งท่ี ๕๘/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ และผูปฏิบัติงานในการประชุม จํานวน ๒ คน เพ่ือทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ในตําแหนงคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 

๑๕/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาว โดยแบงการประเมินเปน ๒ ชวงเวลา  

คือ ชวงเวลาแรก คือ เม่ือไดปฏิบัติหนาท่ีมาครบ ๑ ป ๖ เดือน ระหวางวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี  

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สําหรับการประเมินครั้งท่ีสอง จะไดดําเนินการตอจากชวงเวลาแรกเม่ือไดปฏิบัติหนาท่ี

ครบ ๓ ป ๓ เดือนแลว 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีชวงเวลาแรก ระหวางวันท่ี ๙ มีนาคม 

๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไดเสนอรายงานฉบับท่ี ๑ ตอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ไปแลว และไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓  

เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานฉบับสมบูรณแลว จึงขอเสนอรายงานชวงเวลาแรก ฉบับท่ี ๒ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. แผนยุทธศาสตร มีความสําคัญ และเปนตัวชี้นําองคกร โดยยุทธศาสตร ท่ี กําหนดข้ึน 

อาจปรับเปลี่ยนไดตามสภาวการณและบริบทท่ีเปลี่ยนไป แตควรเปนยุทธศาสตรท่ีประชาคมทุกภาคสวน 

มีสวนรวม และพรอมท่ีจะใหความรวมมือดําเนินการไปดวยกัน ไมควรเปนยุทธศาสตรท่ีมาจากบุคคลเพียง

เฉพาะกลุม 

๒. แผนพัฒนาของแตละคณะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยไมจําเปน 

ตองมีกระบวนการ (Process) เหมือนกัน (แผนของแตละคณะจะตองไมเหมือนกัน โดย Outputs Outcomes 

อาจจะเหมือนกัน แต Process ควรแตกตางกัน) 
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๓. การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเปนเรื่องสําคัญท่ีตองทําใหเปนทิศทางเดียวกันของทุกองคกร

ท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือให

ทุกหนวยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือใหบรรลุผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

๔. สภามหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปควรพิจารณาตามกรอบยุทธศาสตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว 

๕. ผูบริหารมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะภาวะผูนํา ซ่ึงควรกําหนดแผนงานของ

คณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหได จากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คณะควร

พิจารณานําไปปรับปรุงงานในสวนท่ีรับผิดชอบ 

๖. การปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วทําไดคอนขางยาก เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการเตรียมความพรอม

ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะสงผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิต 

๗. การสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) ของมหาวิทยาลัย เปนโอกาสท่ีดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมท่ีสามารถพัฒนาไปแบบกาวกระโดด ซ่ึงจะนําไปสูการมีระบบประกันคุณภาพเพียงหนึ่งระบบ ไมได

ดําเนินการแบบแยกสวนอีกตอไป 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เปนหัวใจสําคัญของการสราง

มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ระบบการประเมินท่ีใชอยูในปจจุบันมีความเปนกัลยาณมิตรสูง และเปนการประเมิน

ท่ีใหความสําคัญกับขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงแตกตางจากแนวทางของโครงการฯ ดังกลาว 

๙. จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา เกือบทุกคณะมีผลการประเมินในระดับ

พอใชในเรื่องเก่ียวกับการจัดทําแผน จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยและคณะจําเปนตองเรงปรับปรุง 

๑๐. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรพิจารณานําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตของคณะกรรมการฯ  

ไปดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนา ท่ีกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ใหชัดเจน รวมท้ังระยะเวลาท่ีจะ

ดําเนินการ (ระยะสั้น ๑ ป หรือระยะยาว) 

๑๑. คณะกรรมการฯ ควรติดตามเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลไปยังคณะ และการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะ 

๑๒. เอกสารรายงานผลการประเมินฯ ควรเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยสามารถดาวนโหลด

เอกสารได 

๑๓. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อาจนําไปสูการทําบันทึกขอตกลงระหวางอธิการบดีกับ

คณบดี เพ่ือปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

๑๔. การประเมินปตอไปควรติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑๕. มหาวิทยาลัยมีจํานวนหลักสูตรมากเกินไป ทําใหสงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑๖. คณาจารยของมหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงสภาพหรือบริบทของนักศึกษาท่ีเขาเรียน 

ในมหาวิทยาลัย ตองทําความเขาใจเรื่องนี้เพ่ือปรับระบบการสอน 
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๑๗. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีการเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

เนื่องจากเปนคานิยมของการเรียนเพื่อใหไดปริญญา สงผลอยางยิ่งตอระบบการศึกษา แตเมื่อสถาบัน 

การอาชีวศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตไดถึงระดับปริญญาตรี จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอาจลดลง 

๑๘. การแนะแนวการศึกษาตอ (พ่ีชวยนอง) เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปน

นักเรียนจากโรงเรียนรอบนอก 

๑๙. ผลการติดตามครั้งนี้ ทําใหสะทอนภาพใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การสรรหาคณบดีดําเนินการโดย

สภามหาวิทยาลัย (๒) ผลการประเมินแสดงถึงพัฒนาการของคณบดีและคณะ  

๒๐. ประเด็นสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยและคณะควรพิจารณาทบทวนรวมกันเพ่ือแกไขปญหาเนื่องจาก

คณะไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองตามลําพัง คือ (๑) การบริหารจัดการหลักสูตร / การจัดการศึกษา 

มีหลายพ้ืนท่ี (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) การบริหารงบประมาณ / เปนหัวใจสําคัญของการบริหารคณะ  

๒๑. คณะมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย คณบดีจึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งยวด  

โดยเฉพาะคณะเปนองคกรหนึ่งและเปน “สวนราชการ” ในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองพัฒนาใหคณะมีความ

สมบูรณในทุก ๆ ดาน 

๒๒. ผลกระทบจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยจึง

ควรตระหนักและใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายนักเรียนจากโรงเรียนรอบนอก ซ่ึงเปนเรื่องทองถ่ินตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

๒๓. การบริหารงานบุคคลจําเปนตองจัดทําแผนระยะยาว ๑๐ – ๑๕ ป ใหชัดเจน ซ่ึงมีสวนท่ีเชื่อมโยง

กับแผนวิชาการ (Academic Plan) เกือบทุกดาน 

๒๔. ควรพิจารณาขอมูลในประเด็นหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด / ศูนยจัดการความรูเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด / การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรควบสองปริญญา (เชน เกษตรท่ีสูง / วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ)  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาบริบทของจังหวัดแมฮองสอน ควรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เชน อาจมีการจัดตั้งหนวยงาน 

เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพ เชน สํานักศิลปวัฒนธรรมและฝกอบรม เพราะมีลักษณะพิเศษ

หลาย ๆ เรื่อง  

๒๕. ควรปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอน ใหมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือชวยพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิทยาลัยแมฮองสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒๖. ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย : บทบาทของวิทยาลัยแมฮองสอนกับการเชื่อมโยงหรือการบริการ

วิชาการรวมกับจังหวัดหรือสวนราชการและหนวยงานในจังหวัดแมฮองสอน 

๒๗. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยแมฮองสอนใหมี

ความอิสระมากข้ึน 

๒๘. ตัวชี้วัดความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ควรกําหนดใหมีความชัดเจน โดยอาจใช

กระบวนการวิจัยชวยกําหนด ซ่ึงอาจพิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (๑) นักศึกษาท่ีเขามาเรียน (๒) การจัด 

การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีมากนอยเพียงใด (๓) การวิจัยและสรางสรรค ทองถ่ินมีสวนรวมหรือใชพ้ืนท่ี
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มากนอยเพียงใด (๔) การบริการวิชาการแกสังคม รวมท้ังการสนับสนุนชวยเหลือเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน 

(๕) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒๙. มหาวิทยาลัยจะนําผลการประเมินครั้งนี้ ไปประชุมสัมมนาผูบริหารทุกระดับ เพ่ือพิจารณาปรับ

ระบบและกลไกการดําเนินงาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๓๐. ควรมีการระดมความคิดในสภามหาวิทยาลัยเรื่องระบบรวมศูนย และระบบการบริหารงบประมาณ 

๓๑. แนวทางการประเมินคณบดีในรอบปท่ี ๓ อาจประเมินผลลัพธ (Outcomes) ตามภารกิจ ๔ ประการ 

คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

๓๒. มหาวิทยาลัยจะเสนอการทบทวนหลักสูตรการศึกษาท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัย 

๓๓. การประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง จําเปนตองมีเรื่องเชิงนโยบาย 

 

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี รายละเอียด

ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 
 

 - ไมมี -  

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

 - ไมมี -  

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
 

 - ไมมี -  

 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  - ไมมี -  
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 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 - ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๕ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


